

รายงานผลการปฏิบัติงาน (Performance Report System : PRS)
โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๓
ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
โรงเรียนบ้านเตือ อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
เครือข่ายกุดน้ำใส - หนองบัวโคก

ลำดับ ที่	เรื่อง	เกี่ยวข้องกับงานโรงเรียน (มากที่สุด)				
		วิชาการ	บริหารงาน บุคคล	บริหาร งบประมาณ	บริหาร ทั่วไป	นโยบาย
๑.	โรงเรียนบ้านเตือ กิจกรรมเข้า ค่ายพักแรม	✓				

รายละเอียดการรายงานข้อมูลสารสนเทศได้เสนอตามลำดับที่ประกอบดังแนบ

๑. วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โรงเรียนบ้านเตือ นำโดย นางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เข้าร่วมกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรมประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) โดยมีกิจกรรมต่างๆดังนี้ การเดินทางไกล การเข้าฐานผจญภัยกิจกรรมรอบกองไฟและการอยู่ค่ายพักแรม การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ฝึกการอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีให้คุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

วันที่ 23-24 มกราคม พ.ศ.2568 โรงเรียนบ้านเตี๋อ นำโดยนางสาววิยะดา แสนวิชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา นำลูกเสือ - เนตรนารีสามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วม “กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2567” ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) โดยมีกิจกรรมต่างๆ ดังนี้ การเดินทางไกล การเข้าฐานผจญภัย กิจกรรมรอบกองไฟ และการอยู่ค่ายพักแรม การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อฝึกความอดทน ความมีระเบียบวินัย ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี ฝึกการอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โดยการดำเนินกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย



ลงชื่อ *วิภากรัตน์* ผู้รายงาน
 (นางสาววิภากรัตน์ เรียงสันเทียะ)
 ครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านเตี๋อ

ลงชื่อ *วิยะดา* ผู้รับรองข้อมูล
 (นางสาววิยะดา แสนวิชัย)
 ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ้านเตี๋อ

ลงชื่อ ผู้รับรายงาน
 (นางวาสนา ตาลทอง)
 ศึกษานิเทศก์